

คำนำ

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นกระบวนการที่สร้างความมั่นใจแก่ทุกฝ่าย ว่าการจัดการศึกษาทุกระดับมีคุณภาพและจะคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐาน ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ มีการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีนโยบายปรับปรุงมาตรฐานและตัวชี้วัดให้มีจำนวนน้อยลง กระชับ และสะท้อนถึงคุณภาพอย่างแท้จริง เน้นการประเมินตามสภาพจริง ไม่ยุ่งยาก สร้างมาตรฐานระบบการประเมิน เพื่อลดภาระการจัดเก็บข้อมูล ลดการจัดทำเอกสารที่ใช้ในการประเมินรวมทั้งพัฒนาผู้ประเมินภายในให้มีมาตรฐาน มีความน่าเชื่อถือ สามารถให้คำชี้แนะและให้คำปรึกษาแก่สถานศึกษาได้ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ปรับใหม่จึงมีจำนวนไม่มาก

คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสตรีภูเก็ต เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา จัดทำขึ้นตามกรอบกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 นโยบายการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษา และประกาศมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ.2561 สำหรับให้คณะทำงานแต่ละกลุ่มบริหาร ของโรงเรียน ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติใช้ในการดำเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน และเตรียมการ สำหรับการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งจะทำให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ว่าการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพได้มาตรฐาน และคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานจากการดำเนินงาน ประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสตรีภูเก็ต และสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่เป้าหมาย ตามมาตรฐานที่โรงเรียนกำหนด ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทุกท่านที่มีส่วนร่วม ในการจัดทำคู่มือระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสตรีภูเก็ต ฉบับนี้ให้สมบูรณ์สามารถ นำไปปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป



(นายปัญญา หัตถิ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
ส่วนที่ 1 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษา	
➤ บันทึกให้ความเห็นชอบการกำหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา	1
➤ ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564	2
➤ แนบท้ายประกาศ เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนสตรีภูเก็ต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง	3
ส่วนที่ 2 องค์ประกอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีภูเก็ต	
➤ เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา	7
➤ คำอธิบายมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนสตรีภูเก็ต	8
ส่วนที่ 3 โครงสร้างมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันภายในของสถานศึกษาโรงเรียนสตรีภูเก็ต	
➤ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน	10
➤ มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา	32
➤ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ	39
ส่วนที่ 4 การให้ระดับคุณภาพ สรุปผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสตรีภูเก็ต ปีการศึกษา 2564	
➤ ตารางสรุปผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีภูเก็ต	44
ภาคผนวก	
➤ คำสั่งที่ 146/2564 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนสตรีภูเก็ต ปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2564	
➤ คำสั่งที่ 144/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทบทวนค่าเป้าหมายมาตรฐานสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564	
➤ คณะผู้จัดทำ	